

VŨ THƯ

Tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa những sai phạm tại cơ sở, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.



Đường giao thông xã Song An (Vũ Thư) được đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vũ Thư: Thẩm nhuần lời dạy của Bác "Kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm...", hàng năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai đầy đủ các văn bản mới của Đảng về công tác KTGS, kỷ luật đảng với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 90%. Ngoài ra, UBKT các cấp còn chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm, nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tam Quang cho biết: Trong năm 2021, UBKT Đảng ủy đã tham mưu Đảng ủy xã đưa nội dung giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào chương trình KTGS năm và triển khai giám sát đối với đồng

chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã và một số đồng chí cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua giám sát đã kịp thời bổ sung những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào thành công của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99% và bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Song song với việc tập trung thực hiện các cuộc KTGS theo kế hoạch, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã còn đặc biệt



Nghề trồng hoa, cây cảnh giúp nhiều người dân xã Tân Lập (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

quan tâm kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra và xử lý kỷ luật 1 đồng chí bí thư chi bộ vì đã tiến hành xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, qua đó góp phần thắt chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Theo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vũ Thư: Năm 2021, cấp ủy huyện và cấp ủy cơ sở đã thực hiện 52/52 cuộc kiểm tra, 44/44 cuộc giám sát, đạt 100% kế hoạch đề ra; UBKT hai cấp thực hiện 44/40 cuộc kiểm tra; 38/38 cuộc giám sát, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nội dung các cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Trong đó, chú trọng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời triển khai, thực hiện bảo đảm nghiêm túc quy trình, quy định giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngoài ra, nội dung các cuộc KTGS còn tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm; KTGS công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các đồng chí huyện ủy viên, trưởng các ngành, đoàn thể huyện; chú trọng kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên; chỉ ra những thiếu sót, sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong năm 2021 đã đình chỉ sinh hoạt và thi hành kỷ luật đảng 53 đảng viên, góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

ĐÀO QUYN

Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"



Chùa Hoàng Văn, xã Đông Cường (Đông Hưng) tổ chức làm hương để có thêm thu nhập.

Phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", qua đó đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Là tín đồ Phật tử của chùa Hoàng Văn, xã Đông Cường (Đông Hưng), hàng ngày bà Đỗ Thị Ngát, thôn Hoàn Tử đều tranh thủ thời gian nhân rồi ra chùa phụ giúp các thầy làm hương. Bà chia sẻ: Trước đây các công đoạn làm hương hoàn toàn thủ công, gần đây các thầy có đầu tư mua thêm vài máy làm hương nên quá trình sản xuất hương cũng nhanh hơn. Nguyên liệu để làm hương đều do nhà chùa tự trồng nên bảo đảm rất sạch, không có hóa chất. Không chỉ phục vụ việc hương khói trong chùa, hương sau khi sản xuất còn được đóng gói cẩn thận và bán ra thị trường. Theo ni sư Thích Đàm Minh, trụ trì nhà chùa: Ngoài làm hương, nhà chùa còn làm bột sắn dây, cây ruộng, cải trồng tạp trồng các loại cây có giá trị kinh tế, từ đó có thêm thu nhập để vừa bảo đảm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại chùa vừa có thêm kinh phí để xây dựng chùa cảnh và làm từ thiện. Trong năm qua, nhà chùa đã tiến tạo lại nhà thờ, đồng thời sửa sang một số hạng mục với kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn tiền thu nhập và thiện nguyện của nhà chùa và ủng hộ của nhân dân. Hàng năm, nhà chùa đều tổ chức tăng qua tết cho các hộ nghèo; ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai; tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi; tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện với chương trình mang áo ấm, chăn ấm lên vùng cao; hỗ trợ kinh phí cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

vây nhà... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, trong 2 năm qua, để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, nhà chùa đã kêu gọi các nhà hảo tâm phát tâm ủng hộ, mua các vật phẩm thiết yếu ủng hộ các khu cách ly, mua kit test Covid-19 để bà con được test miễn phí.

Cũng giống như chùa Hoàng Văn, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", những năm qua, các tăng ni, tín đồ Phật tử chùa Hồ Quang, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ni sư Thích Đàm Hoa, trụ trì nhà chùa cho biết: Thẩm nhuần tư tưởng từ bi của đạo Phật cùng phương châm "siêng năng việc đạo nhưng không sao nhãng việc đời", hàng năm nhà chùa dành phần lớn kinh phí cho các hoạt động từ thiện. Mỗi năm nhà chùa tổ chức khoảng 3 - 4 chuyến từ thiện lên vùng cao, đồng thời tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay nhà chùa còn cứu mang, nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Một số cháu vào chùa khi mới vài ngày tuổi, nay đã khôn lớn và học rất giỏi. Để chủ động được lương thực, thực phẩm hàng ngày, nhà chùa tận dụng đất đai để trồng các loại rau màu. Ngoài ra nhà chùa thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ Phật tử tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tích cực truyền giảng những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của nhà Phật vào đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, các gia đình Phật tử luôn là hạt nhân tiên biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, vận động nhân dân làm việc thiện; giáo dục con cháu chấp hành tốt mọi quy định của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban

MTTQ tỉnh: Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu" do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, đến nay các chùa trong tỉnh đều chủ động được nguồn lương thực phục vụ cuộc sống hàng ngày, một phần tích lũy tạo nguồn kinh phí cho việc tu bổ, sửa sang cảnh chùa, một phần dành cho việc tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2021, hoạt động từ thiện được các chùa tích cực thực hiện với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tăng ni, tín đồ Phật tử các chùa đã có nhiều hoạt động ủng hộ thiết thực được chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao như: ủng hộ lương thực, thực phẩm cho các khu cách ly; tặng vật tư y tế phòng, chống dịch; tặng các suất ăn miễn phí; ủng hộ vắc-xin; một số sư thầy đã tình nguyện vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch... Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhiều chùa đã sắm được các phương tiện phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, học tập, đi lại, thông tin nghe nhìn. Ngoài ra, các tăng ni, tín đồ Phật tử còn thực hiện nghiêm chỉnh trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, luôn gương mẫu, tích cực tham gia các công tác xã hội. Nhiều vị tăng ni là đại biểu HĐND, ủy viên ủy ban MTTQ các cấp, tham gia các đoàn thể, các tổ hòa giải ở cơ sở; thường xuyên vận động tín đồ Phật tử tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Thông qua bình xét, hàng năm có 70 - 75% chùa trên địa bàn tỉnh đạt "Chùa cảnh 4 gương mẫu", trong đó có nhiều chùa đạt "Chùa cảnh 4 gương mẫu" 5 năm liền.

ANH ĐÀO

Hiểu đúng về xét nghiệm Covid-19, tránh lãng phí kit test

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, vì quá lo lắng nhiều người đã liên tục thực hiện test nhanh Covid-19 song điều này có thực sự cần thiết? Khi nào người dân cần thực hiện xét nghiệm? Kết quả vạch đậm, vạch mờ trên kit test có phải là bệnh nặng hay bệnh nhẹ? Để mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với bác sĩ Đặng Quang Huy, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Phóng viên: Xin bác sĩ cho biết khi nào người dân nên xét nghiệm Covid-19?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Người dân nên thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong các trường hợp sau: Khi được ghi nhận, xác định là có tiếp xúc với F0. Người có biểu hiện bệnh lý ho, sốt, cảm cúm... Người từ vùng có dịch về địa phương nên đến các cơ sở y tế được tư vấn, hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm.

Phóng viên: Trong bối cảnh hiện nay số ca mắc mới tăng cao, vì quá lo lắng người dân đã liên tục thực hiện xét nghiệm. Bác sĩ có khuyến cáo gì về việc này?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc xét nghiệm Covid-19 là rất cần thiết. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân song không nên xét nghiệm liên tục, lạm dụng xét nghiệm, gây lãng phí. Người dân cần tìm hiểu việc sử dụng kit test như thế nào để có hiệu quả, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi đã tiếp xúc với người mắc Covid-19, người dân cần xét nghiệm từ ngày thứ 3 - 5 (tính từ ngày ghi nhận tiếp xúc với ca mắc Covid-19) bởi đây là thời điểm nhân lên của virus, thực hiện xét nghiệm để xác định có bị nhiễm hay không.

Trường hợp đã mắc Covid-19 (F0) tính từ ngày ghi nhận có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì xét nghiệm vào ngày thứ 7. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đây là những thời điểm để F1 có thể xác định mắc Covid-19 hay không; F0 đang điều trị còn virus trong cơ thể không.

Đối với người dân thường xuyên, liên tục tự làm xét nghiệm, nếu làm xét nghiệm không đúng kỹ thuật và lạm dụng thực hiện xét nghiệm hàng ngày có thể ảnh hưởng đến niêm mạc mũi.

Phóng viên: Từ kết quả xét nghiệm, có người cho rằng vạch đậm là tải lượng virus cao, bệnh nặng, còn vạch mờ là tải lượng



Lấy mẫu xét nghiệm.

virus thấp, bệnh nhẹ, bác sĩ có chia sẻ gì về suy nghĩ này?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Hiện nay, nhiều người tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có bản khoăn về kết quả vạch đậm, vạch mờ hay vạch nhạt xét nghiệm trên kit test. Để khẳng định được bệnh nhân

nặng hay nhẹ, tôi xin được nói rõ, đối với kit test xét nghiệm chỉ có thể khẳng định có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không còn bệnh nặng hay nhẹ phải phụ thuộc vào chuyển môn khám chữa bệnh của bác sĩ. Bác sĩ phải khám lâm sàng và các dấu hiệu của bệnh nhân từ đó mới có

kết luận bệnh nhân đang ở tình trạng nặng hay nhẹ để có hướng phân tầng, chuyển tiếp điều trị cụ thể, hợp lý.

Phóng viên: Thưa bác sĩ, ca bệnh được xác định là F0 khi có các yếu tố nào?

Bác sĩ Đặng Quang Huy: Hiện nay, theo hướng dẫn tại

Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh, ca bệnh xác định mắc Covid-19 (F0) là một trong những trường hợp sau: Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của virus (PCR); là người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2; là người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc Covid-19 (ca bệnh nghi ngờ) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2, có yếu tố dịch tễ. Trường hợp tiếp theo là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2) và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

Việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên phải do nhân viên y tế hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện xa.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

HOÀNG LANH (thực hiện)